



ข่าวกฎหมายรายเดือน

โดย งานนิติการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว



053-121585 ต่อ 43



053-121573

ปีที่ 11 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

เมื่อตกเป็นเหยื่อเสียหาย รัฐจ่ายเงินเยียวยาอย่างไร??



พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน การยื่นขอรับค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทน โดยได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไว้ว่า ผู้นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือถึงแก่ความตายจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นในความผิดตามที่กฎหมายกำหนดคือ ความผิด

เกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชน เช่น วางเพลิงเผาทรัพย์ ทำให้เกิดระเบิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ช่มชู้ กระทำอนาจาร ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เช่น ทำร้ายร่างกาย ทำให้ถึงแก่ความตาย ทำให้แท้งลูก ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วย หรือคนชรา ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง เช่น หน่วงเหนี่ยวหรือกักขัง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และความผิดฐานบุกรุก โดยที่ผู้เสียหายนั้นจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นด้วย

ค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิจะได้รับแยกออกได้เป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายไม่ถึงแก่ความตาย และกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย โดยค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายจะได้รับในแต่ละกรณี มีดังนี้

กรณีผู้เสียหายได้รับความเสียหายไม่ถึงแก่ความตายจะได้รับค่าตอบแทนคือ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าห้องและค่าอาหารในอัตราวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการทำงานได้ตามปกติในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ผู้เสียหายประกอบการทำงาน ณ วันที่ไม่สามารถประกอบการทำงานได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถประกอบการทำงานได้ตามปกติ และค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายเห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตายจะได้รับค่าตอบแทนคือ ค่าตอบแทนเป็นเงินตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าจัดการศพ ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายอื่นตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเห็นสมควร แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท

ตกเป็นผู้เสียหาย รัฐจ่ายเงินเยียวยาเท่าไหร่



กรณี ได้รับ บาดเจ็บ



- ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 40,000 บาท
- ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ไม่เกิน 20,000 บาท
- ค่าขาดประโยชน์ที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงาน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ไม่เกิน 50,000 บาท
- ค่าตอบแทน กรณี ค่ารักษาพยาบาล และค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย และจิตใจ รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหาร วันละไม่เกิน 1,000 บาท

- ค่าตอบแทน จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
- ค่าจัดการศพ จ่าย 20,000 บาท
- ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู ไม่เกิน 40,000 บาท
- ค่าเสียหายอื่น ไม่เกิน 40,000 บาท



กรณีเสียชีวิต

ขอรับการเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้ โดยติดต่อยื่นคำขอได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ สถานีตำรวจทั่วประเทศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หรือ โทร.สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

จัดทำโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม



การขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ผู้เสียหายหรือทายาทของผู้เสียหายต้องยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเพื่อขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการกระทำความผิดมิฉะนั้นจะเสียสิทธิไม่สามารถขอรับค่าตอบแทนได้ โดยสามารถยื่นคำขอได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โทร.สายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗

ที่มา :- <https://www.moj.go.th/view/๔๓๕๑๓>

<https://library.parliament.go.th/th/radioscript/khatxbaethnphuesiihyayinkhdiixaya>

ข่าวกฎหมายรายเดือน 2